

คู่มือออนไลน์

(29 พฤษภาคม 2558)

โดย ธรรมาธิปติ

ใครๆก็อยากมีเสน่ห์ แต่เสน่ห์ ก็เป็นตัวทำร้ายชีวิตด้วยเช่นกัน

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า เจต เกิดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2521 เวลา 15.18 น. ชลบุรี เพศชาย

คำถามแรก อาชีพการงาน ควรเป็นแนวไหน พนักงานประจำ หรือ กิจการส่วนตัว ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวต้องเป็นแนวไหน และมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือไม่ครับ?

พิจารณาดวงดาวในดวงชะตาของคุณแล้วก็เห็นว่า งานที่เหมาะสมกับคุณก็คือ งานที่เกี่ยวกับเอกสาร การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ซึ่งก็หมายถึง งานสื่อสารที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรจะต้องมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงจะให้ผลดีต่องานของคุณ

งานในปัจจุบันที่เข้าข่ายลักษณะนี้ก็น่าจะเป็นพนักงานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า คอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือ CG

แต่คุณก็จะมีปัญหาในเรื่องงานอยู่บ้าง ตรงที่มักจะทำงานที่ไหนไม่ค่อยนาน เปลี่ยนงานบ่อย ซึ่งสาเหตุก็น่าจะมาจากเรื่องค่าจ้างเงินเดือน หรือ ผลตอบแทนของงานที่ทำ

แต่ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 จนถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นช่วงที่คุณอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ผู้อุปถัมภ์ หรือ ผู้สนับสนุนคุณ จนอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องชื่อเสียง หรือ มีคดีความก็ได้ ก็ขอแนะนำให้อใจเย็นๆ อย่าพยายามต่อความยาวสาวความยืด หรือ โต้เถียง เมื่อพ้นเดือนกรกฎาคม 2558 ไปแล้ว คาดว่าสถานการณ์ต่างๆน่าจะดีขึ้น

ส่วนที่ถามว่า จะทำงานประจำ หรือ ธุรกิจส่วนตัว ก็ต้องตอบว่า ดวงของคุณสามารถทำธุรกิจส่วนตัวได้ และทำงานตามที่ผมบอกไปข้างต้นก็น่าจะไปได้ และงานของคุณก็ควรจะเป็นงานที่ไม่นั่งโต๊ะประจำ งานที่จับเป็นงานๆ หรือ จับเป็นโครงการไป

ส่วนช่วงเวลาใดที่ควรจะเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัว ก็บอกได้ว่าตั้งแต่ปัจจุบันนี้ เพราะดาวที่มีอิทธิพลต่อดวงชะตาของคุณกำลังให้คุณแก่คุณอยู่ และควรจะทำตั้งบริษัทให้เสร็จก่อนเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2559

แต่ก็ต้องระวังในเรื่องลูกน้อง บริวารด้วย เพราะลูกน้อง บริวารอาจสร้างความเสียหายแก่คุณได้

คำถามที่สอง การเงิน ผมจะมีโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีกับเค้าไหม

ก่อนหน้าปีพ.ศ. 2553 สถานการณ์ของคุณไม่สู้ดีเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่กลางปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ที่ร้ายมากก็คือช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นช่วงที่ไม่ดีมาๆของคุณเลย อาจมีปัญหากับงานของคุณ เกี่ยวกับค่า หรือ ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้ให้การสนับสนุน และมีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจของคุณค่อนข้างมาก

แต่นับตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2554 เป็นต้นมา การเงินการทอง ของคุณก็ดูเหมือนจะดีขึ้นมาเป็นลำดับ แต่ก็ต้องขอเตือนนะครับว่า โดยพื้นฐานของคุณ คุณเป็นคนใช้เงินเก่งอยู่แล้ว และภพการเงินของคุณก็มีทั้งดี และ เสียปนกัน

เพราะฉะนั้น คุณต้องระมัดระวังการใช้จ่ายด้วย หาก你不ควบคุมการใช้จ่ายให้ดี นอกจากโอกาสที่ร่ำรวยจะไม่มีแล้ว อาจสร้างความเสียหายแก่คุณจนถึงกับเป็นหนี้เป็นสินได้ด้วย

แต่หากรู้จักประหยัด และ อุดหนุนให้ดี ก็จะทำให้ฐานะการเงินของคุณไม่ขัดสนครับ และ อยู่ในระดับที่จะมีทรัพย์สินสมบัติที่เหลือสะสมต่อไปในอนาคตได้ครับ แต่คิดว่า คงจะไม่ถึงกับร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีครับ

คำถามที่สาม ดวงผมมีโอกาสประสบความสำเร็จในทางธรรมะหรือไม่ครับ

เป็นคำถามที่ค่อนข้างหักมุมจากคำถามที่สองอย่างสิ้นเชิง แต่ผมก็จะตอบให้ นะครับ

อันที่จริง ความคิดที่จะออกบวชเพื่อศึกษาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั้น แม้จะไม่ประสบความสำเร็จถึงขั้นบรรลุระดับใดๆก็ตาม ล้วนถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตทั้งสิ้น หากเจ้าตัวได้เพียรพยายามศึกษา และ ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด

แต่เนื่องจากในดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณเป็นคนเจ้าเสน่ห์คนหนึ่ง พุดจาไฟเราะประเภทหมา
หยอกไก่ จนอาจจะออกไปในทางเจ้าชู้ด้วยซ้ำ และด้วยความเจ้าเสน่ห์ของคุณนี้เอง อาจจะทำร้ายเรื่อง
การเงินของคุณ และ ร้ายที่สุดก็สามารถทำร้ายเรื่องครอบครัวของคุณด้วย ต้องระมัดระวัง

นอกจากนี้ การที่คุณจะหันเข้าหาพระธรรมซึ่งเป็นเรื่องดี แต่ก็น่าเป็นห่วงอีกเช่นกันว่า อาจจะมี
อุปสรรคที่ทำให้คุณไม่อาจไปถึงจุดที่หวังได้ ซึ่งก็มีสาเหตุมาแต่ตัวของคุณเองนั่นแหละ

จึงต้องเตือนใจตัวเองไว้เสมอ หากคุณเลือกที่จะบวชเรียนจริงๆ จำไว้จะครับว่า การจะประสบ
ความสำเร็จทางธรรมะนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากมีความเพียรพยายาม ก็น่าจะประสบความสำเร็จได้

ขอให้คุณประสบความสำเร็จนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณเจต ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศ
ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด
เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน
พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมา
ตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ ผู้ใช้นามว่า คุณลุงกม ครับ

